

Về việc thông báo đối tượng và tiền
lương đóng BHXH, BHYT, BHTN 2018

SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH LONG AN

ĐẾN

Số: 259

Ngày: 22/01/2018

Chuyển:

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Long An

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định Số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

Thực hiện Công văn số 5904/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ,

BHXH tỉnh Long An thông báo một số nội dung thay đổi từ ngày 01/01/2018 như sau:

1. Thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

2. Tiền lương đóng BHXH

Từ ngày 01/01/2018, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, **phụ cấp lương** theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và **các khoản bổ sung** khác theo quy định điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Lưu ý: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

3. Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ tính tiền lương, tiền công đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp như sau:

- Mức vùng II: 3.530.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc.

- Mức vùng III: 3.090.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị xã Kiến Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa.

- Mức vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện còn lại thuộc tỉnh.

Lưu ý:

- Đơn vị, doanh nghiệp có chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

- Mức lương tối thiểu vùng nêu trên là mức lương thấp nhất làm cơ sở tính tiền lương tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường.

- Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN thấp nhất đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (kể cả lao động do đơn vị tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An thông báo để các đơn vị chủ sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đối với đơn vị chậm điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng mới sau ngày Nghị định số 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (25/01/2018), BHXH tỉnh tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các trường hợp thấp hơn quy định lên bằng mức lương tối thiểu vùng mới cho đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH tỉnh Long An (qua số điện thoại: 02723.525.540; 02723.821.769) để được hướng dẫn thêm. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Sở LĐ-TB &XH, Tài chính, Y tế;
- KBNN tỉnh; LĐLĐ tỉnh (phối hợp);
- Ban GD BHXH tỉnh;
- Đơn vị SDLĐ trên địa bàn tỉnh;
- BHXH các huyện, thị xã, TP.Tân An;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu VT, P.QLT.



Phó Giám Đốc
Lê Thành Liếp